

รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	มาตรการการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	ระยะ เวลา ติดตาม	หมายเหตุ
๑.	ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลด่าน ช้าง	ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่มี การรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด โรงพยาบาล กำหนดให้เดินเข้า มารดน้ำขอพรตาม เทศกาลและ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเท่านั้น	๑๒ เดือน	
๒.	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าของที่ที่ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลด่าน ช้าง	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด โดยไม่มี การรับผลประโยชน์ ทางตรงและทางอ้อม	๑๒ เดือน	
๓.	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ด่านช้าง	โรงพยาบาลดอน เจดีย์ ดำเนินการรับ เงินบริจาคและรับ ทรัพย์สินบริจาคตาม ระเบียบของ	๑๒ เดือน	

			กระทรวงมีการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินบริจาค		
๔.	มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แก่ มาตรการการใช้พระราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลด่านช้าง	ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ มาตรการการใช้พระราชการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม การปฏิบัติงานจริง มีการควบคุมโดย หัวหน้างาน มาตรการการจัดอบรมสัมมนาก็ เป็นไปตามระเบียบ มาตรการการจัดหาพัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑๒ เดือน	

รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	มาตรการการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ	ระยะเวลา ติดตาม	หมายเหตุ
๕.	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี คณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ผู้บริหาร บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลด้าน ช่าง	โรงพยาบาล ด้านช่าง มีการ ดำเนิน สวัสดิการเชิง ธุรกิจตาม ระเบียบฯ	๑๒ เดือน	